



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
Phayao Provincial Public Health Office

# งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198

## ข่าวสาร เพื่อการดูแลสุขภาพ

### สาธารณสุขพะเยาจัดกิจกรรมเชิงรุกตรวจคัดกรองวัณโรคและบริการทันตกรรมในผู้ต้องขัง

หน่วยงานสาธารณสุขพะเยา ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว.และเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเชิงรุกตรวจคัดกรองวัณโรคและให้บริการด้านทันตกรรมเคลื่อนที่พอ.สว.ในผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 16 -20 มกราคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ ( 16 มกราคม 2560 ) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดพะเยา นายแพทย์รัฐภูมิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุก โดยถ่ายภาพรังสีทรวงอกและให้บริการด้านทันตกรรมเคลื่อนที่พอ.สว.แก่ผู้ต้องขัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายแพทย์จจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ตามท้องถื่นการอนามัยโลก จัดลำดับให้ประเทศไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีภาระวัณโรคสูง จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญและถูกกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อและได้กำหนดว่า ประเทศไทยต้องมีอัตราการลดลงของอุบัติการณ์ เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ในขณะที่ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราการลดลงของอุบัติการณ์เพียงร้อยละ 2.7 ต่อปี สำหรับจังหวัดพะเยา สถานการณ์ตั้งแต่ปี 2556-2558 มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาน้อยกว่าค่าที่คาดประมาณการ โดยในปี 2558 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 503 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 103.4 ต่อประชากรแสนคน ผลการรักษาสำเร็จ ร้อยละ 82.8 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ผลการรักษาสำเร็จ ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 อัตราตายระหว่างการรักษา ร้อยละ 12.2 สูงกว่าเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน ร้อยละ 5 ดังนั้นในภาพรวมการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด การขับเคลื่อนการเร่งรัดการคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยง จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งรีบ ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังเป็นประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองวัณโรค ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 มูลนิธิพอ.สว.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาและเรือนจำจังหวัดพะเยา ได้ร่วมใจกัน “ จัดกิจกรรมการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่พอ.สว.และการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกโดยถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขัง ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขึ้น โดยผู้ต้องขังจะได้รับบริการการคัดกรองวัณโรคเบื้องต้นด้วยวาจา ก่อนถ่ายภาพรังสีทรวงอกและบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 1,400 คน

ผู้อนุมัติข่าว.....

16 มกราคม 2560